



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 14 สิงหาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. รายงานพิเศษ: เกษตรฯเร่งวางกรอบ ยุทธศาสตร์จัดการอาหารของไทยระยะ 20 ปี	แนวหน้า
2. สศก.ชี้เกษตรกรภาคอีสานรายได้ต่ำสุด	ข่าวสด
3. เกษตรกรไทยรายได้อันดับ3อาเซียน	กรุงเทพธุรกิจ
4. ครึ่งปีรายได้เกษตรกรหดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรอบ 12 ปี	กรุงเทพธุรกิจ
5. เตรียมเลือกปลัด ก.เกษตร	เดลินิวส์
6. คอรั้มน์ กับแก้มการเมือง: โผโยกย้ายในเกษตร	เดลินิวส์
7. ดัน'อนันต์'อธิบดีกรมข้าว นั่งปลัดเกษตรคนใหม่	ผู้จัดการรายวัน
8. '2561' ปีภาษีเกษตรกร... ใครเสียเพิ่มเท่าไร!	คม ชัด ลึก
9. คอรั้มน์ THE ISSUES: ไม่มีค่า : จุดเปลี่ยนประเทศ	ไทยรัฐ
10. ลุ้นกก.ปฏิรูปสาธารณสุขต้นยกเลิก'3สารเคมีอันตราย'	ไทยโพสต์
11. NATIONZONE UPDATE: ประชุมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย	The Nation
12. ภาพข่าว: ที่นี่ กม.4.5: เปิดการประชุม	คม ชัด ลึก

เกษตรฯเร่งวางกรอบ ยุทธศาสตร์จัดการอาหารของไทยระยะ 20 ปี



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งจัดทำ (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ฉบับปี 2560-2579 เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้มีปริมาณเพียงพอ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร สร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวไว้ สศก. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ ซึ่งเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องภายใต้คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อพิจารณา (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ฉบับปี 2 ปี 2560-2579

ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานการปรับปรุง (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าว ตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อเสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบภายในเดือนสิงหาคม และพิจารณาการจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมาย (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ฯ 8 เป้าหมาย ประกอบด้วย 1.จำนวนคนขาดแคลนอาหารลดลง 2.ปริมาณสูญเสียและขยะอาหารลดลง 3.ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อคุณภาพและความปลอดภัยอาหารเพิ่มขึ้น 4.มูลค่าการค้าอาหารเพิ่มขึ้น 5.จำนวนคนที่มีภาวะโภชนาการขาดและโภชนาการเกินลดลง 6.มีหน่วยงานกลางประสานการดำเนินการ

สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ภายใตกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย กระทรวงเกษตรฯ มีบทบาทนำภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคงอาหาร เพื่อให้ประเทศไทยเกิดความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะความพยายามลดจำนวนผู้ขาดสารอาหาร ซึ่งที่ผ่านมา ประเทศไทย ประสบความสำเร็จอย่างมาก จากข้อมูล



วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข



การสำรวจสัดส่วนของผู้ขาดสารอาหารในประเทศไทยของ FAO พบว่าเมื่อสิ้นปี 2560 ประเทศไทยมีผู้ขาดสารอาหารเพียง 9.5% ลดลงจากปี 2533 ซึ่งมีสูงถึง 34.6% แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความมั่นคงทางอาหารและประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารได้ดีขึ้น

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านอาหาร โดยพิจารณาจาก "อัตราการพึ่งพาตนเอง (Self-Sufficiency Ratio : SSR)" ซึ่งเป็นดัชนีชี้ให้เห็นถึงการพึ่งพาสินค้าเกษตรที่ผลิตภายในประเทศให้สอดคล้องกับการใช้ในประเทศที่มีความสมดุล พบว่า ไทยมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านอาหารเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มอาหารคาร์โบไฮเดรต เช่น ข้าว และ อ้อย (สำหรับผลิตน้ำตาล) กลุ่มไขมัน เช่น ปาล์ม น้ำมัน กลุ่มโปรตีน เช่น เนื้อไก่ เนื้อสุกร และกุ้ง อย่างไรก็ตาม ยังมีบางกลุ่มสินค้าที่มีค่า SSR ต่ำ ซึ่งหมายถึงการผลิตสินค้าเกษตรที่ไม่เพียงพอต่อการใช้ในประเทศ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง และ

โคเนื้อ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้มีปริมาณเพียงพอ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตรเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ จึงได้สนับสนุนการดำเนินโครงการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีและเห็นผลในระยะสั้น (Quick win) ผ่านการดำเนินโครงการโคบาลบูรพา ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเนื้อกระบองจอร์ สร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเพิ่มการผลิตเนื้อโคเพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ รวมถึงโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ พันธุ์ กข 43 แบบครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และส่งเสริมให้เป็นสินค้าตลาดเฉพาะ (Niche Market) เป็นต้น ซึ่งได้เริ่มดำเนินโครงการแล้ว ทั้งนี้ เมื่อกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ฉบับปี 2 ได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะได้นำกรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำหนดแนวทางดำเนินงานด้านความมั่นคงอาหารในช่วงระยะ 20 ปี ควบคู่และสอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการเกษตรระยะ 20 ปีต่อไป



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด

หัวข้อ : สศก.ชี้เกษตรกรภาคอีสานรายได้ต่ำสุด

วันที่ : อังคาร 14 สิงหาคม 2561

ฉบับที่ : 10121 หน้า : 6(ล่าง)

สศก.ชี้เกษตรกรภาคอีสานรายได้ต่ำสุด

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า คำนีรายได้เกษตรกรในชนบท ระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา (ปี2549-2560) เพิ่มขึ้น 5.771% ต่อปี สูงกว่าการเติบโตของอัตราเงินเฟ้อในชนบท หรือดัชนีราคาผู้บริโภคในเขตชนบท คำนีราคาผู้บริโภคในเขตชนบทมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 3.38% ต่อปี หรือเกษตรกรมีอำนาจการซื้อสินค้าและบริการมากกว่าการเพิ่มขึ้นของค่าครองชีพในเขตชนบท

คำนีรายได้เกษตรกรจะมีความผันผวนช่วงปี 2555-2558 เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบมีรายได้ลดลง ช่วงปี 2559-2560 ภาคเกษตรเริ่มปรับตัวดีขึ้นมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของคำนีรายได้เกษตรกร ปี 2559 เพิ่มขึ้น 3.27% และ ปี 2560 เพิ่มขึ้น 2.77% แต่ยังเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง โดยในปี 2560 รายได้เงินสดเกษตรกรในภาคตะวันออก

ออกเฉียงเหนือ ต่ำที่สุดเฉลี่ยอยู่ที่ 237,408 บาท/ครัวเรือน ส่วนภาคกลางครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้เงินสดครัวเรือนสูงที่สุด เฉลี่ย 478,646 บาท ต่อครัวเรือน

โดยพบว่าครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้เงินสดนอกการเกษตรจากแหล่งที่มาดังกล่าวสูงขึ้นต่อเนื่อง ตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ชก.เงินช่วยเหลือภาครัฐที่มีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมาตรการและนโยบายการช่วยเหลือ รวมถึงความรุนแรงของผลกระทบจากภัยธรรมชาติซึ่งไม่สามารถควบคุมได้

“เพื่อสร้างรายได้จากภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น ปัจจุบันกระทรวงเกษตรฯ ได้ผลักดันนโยบายการตลาดนำการผลิต เพื่อให้เกษตรกรได้รับราคาที่เป็นธรรม ไม้มีความเสี่ยงด้านการตลาด และผู้ประกอบการที่ใช้สินค้าเกษตรเป็นวัตถุดิบมีผลผลิตเพียงพอในคุณภาพที่พอใจ ผู้บริโภคมีความปลอดภัยด้านอาหาร ซึ่งร่วมมือจากหน่วยงานและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและดำเนินงานร่วมกันทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค”



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : เกษตรกรไทยรายได้อันดับ 3 อาเซียน

วันที่ : อังคาร 14 สิงหาคม 2561

ฉบับที่ : 10918 หน้า : 5(กลาง)

เกษตรกรไทยรายได้อันดับ 3 อาเซียน

กรุงเทพฯ ● เกษตรกรไทยมีรายได้ต่อหัวอันดับ 3 ของอาเซียน รองจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย เร่งใช้ตลาดนำการผลิต ช่วยดันรายได้ไทยสูงขึ้น

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่ารายได้ต่อหัวของแรงงานภาคเกษตรในกลุ่มอาเซียน 7 ประเทศ เฉลี่ยปี 2558-2560 พบว่าประเทศที่มีรายได้ต่อหัวของแรงงานภาคเกษตรเฉลี่ยสูงสุด คือ มาเลเซียที่ 15,532 ดอลลาร์ต่อคนต่อปี รองลงมาคือ อินโดนีเซีย 3,280 ดอลลาร์

ไทย 3,014 ดอลลาร์ ฟิลิปปินส์ 2,575 ดอลลาร์ เมียนมา 1,463 ดอลลาร์ เวียดนาม 1,441 ดอลลาร์ และกัมพูชา 905 ดอลลาร์

ส่วนสิงคโปร์และบรูไน เป็นประเทศที่มีข้อจำกัดทางด้านพื้นที่ทำการเกษตร ซึ่งทำให้จีดีพีภาคเกษตรของทั้ง 2 ประเทศ น้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศ ในขณะที่ลาวไม่มีข้อมูลแรงงานภาคเกษตร

ทั้งนี้ เกษตรกรประเทศพัฒนาแล้วมีรายได้ค่อนข้างสูง เช่น ออสเตรเลีย 103,715 ดอลลาร์ต่อคนต่อปี นิวซีแลนด์ 67,666 ดอลลาร์ โดยรายได้ต่อหัวของแรงงานภาคเกษตรไทยต่ำกว่าออสเตรเลีย 30 เท่าและต่ำกว่านิวซีแลนด์ 20 เท่า เพราะ

โครงสร้างการผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ทำปศุสัตว์ จึงมีรายได้สูงและหากเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นที่ทำเกษตรแบบหลากหลายทั้งการเพาะปลูกพืช ประมง และปศุสัตว์ ซึ่งคล้ายกับไทยพบว่าไทยมีรายได้น้อยกว่า 7 เท่า

นอกจากนี้จากผลการสำรวจพบว่าช่วงปี 2558-2560 ภาพรวมรายได้เงินสดทางการเกษตรมีสัดส่วนเฉลี่ย 52.25% สูงกว่ารายได้เงินสดนอกการเกษตรเล็กน้อยที่อัตรา 47.75%

สินค้าเกษตรที่สร้างรายได้เช่น ข้าว มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ยางพารา ผลไม้ ไข่เนื้อ

สำหรับ รายได้เงินสดทางการเกษตรของครัวเรือนขึ้นอยู่กับปริมาณการขาย ผลผลิตและราคาที่เกษตรกรขายได้ โดยรายได้เงินสดนอกการเกษตรเป็นรายได้สำคัญ เช่น การรับจ้าง เงินจากสมาชิกครัวเรือน กำไรการค้าธุรกิจ และเงินช่วยเหลือภาครัฐ

นายวิณะโรจน์กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ผลักดันนโยบายการตลาดนำการผลิต เพื่อให้เกษตรกรได้รับราคาที่เป็นธรรมไม่มีความเสี่ยงด้านการตลาดและผู้ประกอบการที่ใช้สินค้าเกษตรเป็นวัตถุดิบมีผลผลิตเพียงพอในคุณภาพที่พอใจ ผู้บริโภคมีความปลอดภัยด้านอาหาร



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : ครึ่งปีรายได้เกษตรกรหดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรอบ12ปี

วันที่ : อังคาร 14 สิงหาคม 2561

ฉบับที่ : 10918 หน้า : 1(ซ้าย), 4

ครึ่งปีรายได้เกษตรกรหดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรอบ12ปี

กรุงเทพธุรกิจ • รายได้เกษตรกร
ครึ่งแรกปีนี้ขยายตัว 1.67% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 12 ปี 5.77% ข้าว-อ้อย-ผลไม้ดันรายได้เกษตรกรปีนี้ สศก.อ้างสูงเกินอัตราเงินเฟ้อชนบท ซึ่งเกษตรกรอีสานพึ่งรายได้นอกเกษตรสูงถึง 60% แม่ฮ่องสอนจนสุดมีรายได้ปีละ 140,489 บาทต่อครัวเรือน "จันทบุรี" รายสุดรายได้แตะหลักล้านต่อปี ดัชนีราคาผู้บริโภคชนบทหรืออัตราเงินเฟ้อในชนบทถูกนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดรายได้ครัวเรือนเกษตรกร ซึ่งที่ผ่านมารายได้สูงเกินอัตราเงินเฟ้อ แต่เกษตรกร

อ่านต่อหน้า 4



วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข

อ่านประกอบหน้า 3

**หนุน'ปฏิรูป'ภาคเกษตร
แก้เหลื่อมล้ำ-สก.โตยั่งยืน**

ต่อจากหน้า 1

ครึ่งปี

ยังเป็นกลุ่มที่มีรายได้ต่ำ และต้องพึ่งพิงรายได้นอกเกษตร และความช่วยเหลือจากภาครัฐ

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ดัชนีรายได้เกษตรกรช่วง 12 ปีที่ผ่านมา (2549-2560) เพิ่มขึ้นต่อปีเฉลี่ย 5.77% สูงกว่าอัตราอัตราเงินเฟ้อในเขตชนบท หรือดัชนีราคาผู้บริโภคในเขตชนบท ซึ่งเป็นดัชนีที่แสดงถึงราคาสินค้า

ของผู้บริโภคหรือค่าครองชีพในชนบท ทั้งนี้ ดัชนีราคาผู้บริโภคในเขตชนบทช่วงดังกล่าว เพิ่มขึ้นต่อปีเฉลี่ย 3.38% หรือเกษตรกรมีอำนาจการซื้อสินค้าและบริการมากกว่าการเพิ่มขึ้นของค่าครองชีพในเขตชนบท แม้ว่าดัชนีรายได้เกษตรกรจะผันผวนในปี 2555-2558 เพราะสภาพภูมิอากาศแปรปรวนและภัยธรรมชาติรุนแรงขึ้น จากภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงทำให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง แต่ช่วงดังกล่าวเงินเฟ้อในเขตชนบทเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก หลังจากรัฐบาลจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยจากภัยธรรมชาติ เพื่อให้มีรายได้ และเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพช่วงได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

"ข้าว อ้อย ผลไม้" ดันรายได้ปีนี้

สำหรับในช่วงปี 2559-2560 ภาคเกษตรเริ่มปรับตัวดีขึ้น เพราะสภาพอากาศและน้ำเอื้อต่อการผลิตการเกษตร ส่งผลต่อรายได้เกษตรกรดีขึ้น ทำให้ดัชนีรายได้เกษตรกรปี 2559 เพิ่มขึ้น 3.27% และปี 2560 เพิ่มขึ้น 2.77% แต่เพิ่มขึ้นในอัตราชะลอตัว

โดยปี 2559 สินค้าที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ หมวดประมงเพิ่มขึ้น 35.44% และหมวดปศุสัตว์เพิ่มขึ้น 11.48% โดยสินค้าที่สร้างรายได้ให้เกษตรกร ได้แก่ สุกร ใกรุ่นพันธุ์เนื้อ ไช้ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม และปี 2560 สินค้าที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ หมวดพืชผล 4.52% โดยสินค้าที่สร้างรายได้ให้เกษตรกร ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า 4.52% โดยสินค้าอย่างพารา อ้อยโรงงาน พุเรียน มังคุด หอมแดง และกระเทียม

ดัชนีรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึงครึ่งแรกปี 2561 (ม.ค.-มิ.ย.) ที่เพิ่มขึ้น 1.67% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยหมวดสินค้าที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ หมวดพืชผลเพิ่มขึ้น 6.55% โดยสินค้าที่สร้างรายได้ให้เกษตรกร ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ พุเรียน เงาะ และกล้วยหอม ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากสภาพอากาศและปริมาณน้ำเอื้อต่อผลผลิตสินค้าเกษตร และมาตรการของภาครัฐที่มีออกมาเป็นระยะ และความพยายามที่จะบริหารจัดการสินค้าเกษตรทั้งระบบเพื่อแก้ไขปัญหาด้านราคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

"อีสาน" พึ่งรายได้นอกเกษตร60%

ทั้งนี้ รายได้เงินสดเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ำที่สุด โดยในปี 2560 เฉลี่ยอยู่ที่ 237,408 บาทต่อครัวเรือน โดยสัดส่วนรายได้จากการเกษตร 39.49% และนอกการเกษตร 60.51% สินค้าเกษตรสำคัญที่สร้างรายได้ของภูมิภาค ได้แก่ ข้าวและพืชไร่เป็นหลัก โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อรายได้ภาคการเกษตรของภูมิภาค คือ ราคาสินค้าเกษตรและข้อจำกัดด้านสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อการผลิต ซึ่งครัวเรือนเกษตรกรต้องหารายได้จากกิจกรรมนอกภาคเกษตร ทำให้รายได้ส่วนนี้มีสัดส่วนสูงกว่ารายได้จากการเกษตร

ส่วนภาคกลางครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้เงินสดครัวเรือนสูงที่สุด โดยปี 2560 เฉลี่ย 478,646 บาท ต่อครัวเรือน สัดส่วนรายได้จากการเกษตร 63.30% และนอกการเกษตร 36.7% เพราะเป็นภาคที่มีความหลากหลายในการเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มข้าว พืชไร่ ปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำบางช่วง ทำให้ครัวเรือนมีสัดส่วนรายได้จากการเกษตรสูงกว่านอกภาคการเกษตร รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจทำให้รายได้จากนอกเกษตรสูงขึ้นต่อเนื่อง คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยถึง 13.70%

ภาคเหนือรายได้เงินสดครัวเรือนปี 2560 เฉลี่ย 289,985 บาทต่อครัวเรือน สัดส่วนรายได้จากการเกษตร 58.26 % และนอกการเกษตรคิดเป็นอัตราส่วนเฉลี่ย 41.74% และภาคใต้มีรายได้เงินสดครัวเรือน 345,741 บาทต่อครัวเรือน สัดส่วนรายได้จากการเกษตร 56.52 % และนอกการเกษตร 43.48%

เกษตรกรจันทบุรีรายสุด

นอกจากนี้ เมื่อเทียบรายได้เงินสดครัวเรือนเกษตรกรระดับจังหวัด พบว่า แม่ฮ่องสอนมีรายได้เงินสดครัวเรือนรวมต่ำที่สุด โดยปัจจุบันมีรายได้เงินสดครัวเรือนเฉลี่ย 140,489 บาทต่อครัวเรือนต่อปี คิดเป็น



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : ครึ่งปีรายได้เกษตรกรหดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรอบ12ปี

วันที่ : อังคาร 14 สิงหาคม 2561

ฉบับที่ : 10918 หน้า : 1(ซ้าย), 4

สัดส่วนระหว่างรายได้ในภาคการเกษตร
54.93% และนอกภาคการเกษตรอยู่ที่ 45.07%

ทั้งนี้สาเหตุสำคัญที่ทำให้รายได้ครัวเรือน
แม่ฮ่องสอนต่ำ เพราะมีข้อจำกัดของลักษณะ
ภูมิประเทศรวมถึงความหลากหลายด้านเชื้อชาติ

ส่วนจันทบุรีมีรายได้เงินสดครัวเรือนรวม
สูงสุด โดยปัจจุบันมีรายได้เงินสดครัวเรือน
เฉลี่ย 1,019,830 บาทต่อครัวเรือนต่อปี
สอดคล้องกับข้อมูลระดับภาคที่มีสัดส่วนรายได้
ทางการเกษตรสูงถึง 86.24% โดยจันทบุรีเป็น
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สร้างรายได้มาจาก
ไม้ผล ปศุสัตว์และการเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น
ทุเรียน เงาะ มังคุด ไข่เนื้อ กุ้งขาวแวนนาไม
“ทีดีอาร์ไอ”ชี้พักหนี้ไม่แก้ยากจน

นายสมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัย
ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ฐานราก เช่น การพักหนี้เกษตรกร อาจช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้ระยะ
เวลาสั้น เพราะช่วงพักชำระหนี้เกษตรกรยังต้อง
จ่ายดอกเบี้ยอยู่ ขณะที่การพักหนี้เกษตรกร
ให้เฉพาะลูกหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไม่ได้ช่วย
เกษตรกรที่มีปัญหาความยากจนมากนัก
เนื่องจากยังมีเกษตรกรอีกมากที่ยากจนแต่
ไม่ได้เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.

ขณะที่การลดความเหลื่อมล้ำของเกษตรกร
รัฐบาลต้องมุ่งไปที่การนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่ม
ความรู้และยกระดับการผลิตของเกษตรกร
มากกว่าแต่โครงการของรัฐบาลนี้ยังไม่ค่อย
มีมากนัก



มาร์คหวั่นการเมืองเดือด

แม้วทำรบปลุกใจ ลูกหาบสู้พลังดูด

วิป สนช. แนะนำผู้เสนอ แก้ว พ.ร.ป.กต.ทบทวน หวั่นสภาผู้แทนฯ เลียนแบบเสนอแก้กฎหมายลูกเอง **◆ อ่านต่อหน้า 2**

มาร์ค □ **ต่อจากหน้า 1**

โดยไม่ให้องค์กรปฏิบัติเป็นผู้เสนอ และอาจอ้างกฎหมายสำคัญส่วนเกินบางอย่างไรขอพูดท่าที กกค. “เรื่องไกร” ชี้ สนช. อาจเข้าช่วยแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอื่น กลุ่มสามมิตรขึ้นขันที่เคลื่อนไหวผู้ไม่คิดกฎหมาย เพราะยังไม่ได้มีสภาผู้แทนฯ อนุมัติ ย้ำไม่เคยไปสัญญาว่าจะให้แค่ไปรับฟังปัญหา มาสะท้อนให้รัฐบาลฟังอ้อมแม่ทัพภาคก็รับได้ ที่นักการเมืองต้องพบปะทุกฝ่าย “โกธู” โยนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเองว่าผิดก็จัดการ ตามกฎหมายของรัฐบาลไม่ได้ติดตามกลุ่มสามมิตร “มาร์ค” ชี้ “แม้ว” ประกาศไม่ยอมแพ้เพื่อปลุกขวัญกำลังใจลูกพรรคสู้กระแสดูด หวังใช้คำวาทะสงครามจะเป็นการจูงชวนให้เกิดความรุนแรงซ้ำอีกหรือไม่เผยขณะนี้ไม่มีความคิดเห็นในอาเซียนด้าน “บักตู” ขึ้นเป็นประธานและจะเอาไปเทียบกับเมียนมาไม่ได้ เพราะเมียนมามีปัญหาทั่วโลกตะวันตก “เซไอ” ชี้เลือกตั้งกลายเป็นจุดกระแสเอาหรือไม่เอาทักษิณอีกครั้งทำให้สุดท้ายก็ไม่หลุดพ้นจากวิกฤติบ้านเมืองได้

□ “มาร์ค” ห่วงรุนแรงซ้ำอีก

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ให้ผลการตอบคำถามในรายการ “ต้องถาม” ทางช่องฟ้าวันใหม่ ถึงความเคลื่อนไหวของนายทักษิณ ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรี ที่พูดกับอดีต ส.ส. พรรคเพื่อไทย ว่าไม่ยอมแพ้ว่าคงเป็นปฏิริยาจากที่มีข่าวว่า พรรคเพื่อไทยกำลังเผชิญปัญหาการดูดเงินคน

ตั้งข้อสังเกตว่ายังสู้หรือไม่ นายทักษิณพยายามปลุกขวัญกำลังใจฝ่ายของตนเอง ทั้งนี้ ดูจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแม้พื้นฐานพรรคเพื่อไทยยังได้เปรียบอยู่ แต่หากประชาชนที่สนับสนุนตั้งคำถามว่าเอาจริงหรือไม่เพราะอดีต ส.ส. ของพรรคถูกดูดไป เขาก็อาจไม่มีกำลังใจ

“การปลุกขวัญพรรคเพื่อไทยครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก ผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าเป็นเรื่องยากที่นายทักษิณจะยอมแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงมี 2 เรื่อง คือ 1. การมีความเชื่อที่ว่าที่มาทั้งหมดคือประชาธิปไตย เพราะวิธีการดำเนินการทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยมีความไม่เป็นเสรีประชาธิปไตยไม่เคารพเสียงข้างน้อยไม่ใช่แค่เรื่องเลือกตั้ง 2. ศัพท์ที่ใช้เรื่องศึกสงครามก็มีความกังวลว่าจะทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นอีกหรือไม่ วันแรกที่ใครจริงใจเรื่องประชาธิปไตยควรออกมาพูดว่าจะทำให้ประชาธิปไตยเข้มแข็งได้อย่างไรผู้มีอำนาจไม่ควรทำอะไรที่ส่งผลกระทบต่อรากฐานประชาธิปไตย” นายอภิสิทธิ์กล่าว

□ ยืนยัน “บักตู” เกี่ยวสามก๊ก

เมื่อถามว่าตนเองนายทักษิณประกาศไม่ยอมแพ้ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ประเมินสถานการณ์อย่างไร นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่าเราพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรง แต่ท้ายที่สุดก็เป็นเรื่องยากเพราะมีการเอากองกำลังติดอาวุธมาสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ส่วนการประกาศไม่ยอมแพ้ของนายทักษิณวันนี้จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับประชาชน ต้องเลือกให้รัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตย และ ส.ว. จะต้องเคารพการตัดสินใจของประชาชนและรัฐบาลหลังการเลือกตั้งจะต้องทำให้เป็นประชาธิปไตยเพื่อไม่ให้บ้านเมืองกลับไปสู่สภาวะเหมือนในอดีต

เมื่อถามถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้อยู่ในสามก๊กทางการเมือง นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ขึ้น

ขันว่า พล.อ.ประยุทธ์ เกี่ยวกับสามก๊กเพราะคนที่เคลื่อนไหวในขณะนี้พูดชัดเจนว่าสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ แม้ว พล.อ.ประยุทธ์ จะไม่ได้เกี่ยวข้องก็ตาม ส่วนการดูดของกลุ่มสามมิตรกับการเคลื่อนไหวของนายทักษิณนั้น ดมมองว่าเป็นการสู้กันในเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ต้นที่มองเรื่องผลประโยชน์ หากผู้สงครามแบบนี้คนมองไม่เห็นว่าเป็นประเทศชาติจะชนะได้อย่างไร

□ ทำไม คสช. ไม่ว่าสามมิตร

นายอภิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มสามมิตรนั้นเนื่องจากขณะนั้นกลุ่มยังไม่ใช้พรรคการเมือง ดังนั้นการทำให้ในสิ่งที่กฎหมายห้ามพรรคการเมืองกลุ่มสามมิตรอาจจะไม่ได้คิดแต่ทำในคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกค.) ต้องเป็นคนที่ยื่นออกมาเดือนกลุ่มสามมิตรทั้งที่เป็นภักดิ์ของ คสช. แต่กลับไม่ทำอะไร ทั้งนี้กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนนั้นทำได้ แต่ที่ผ่านมามีการบอกกล่าวโดยตลอดว่าความเคลื่อนไหวของกลุ่มดังกล่าวไม่ได้เป็นการไปช่วยรัฐบาลแต่เป็นเรื่องการเมือง ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการไม่ปลดล็อกเพราะทำให้มีช่องโหว่ให้คนที่ยังไม่จัดตั้งพรรคการเมืองทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้แต่พรรคการเมืองที่มีอยู่แล้วกลับทำอะไรไม่ได้

□ ซ้ำเอาเขียนไม่ได้ตามไทย

นายอภิสิทธิ์ ยังกล่าวถึงกรณีจารีการควา โฟสค์ดลบทความวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ไม่เหมาะที่จะเป็นประธานอาเซียน ว่า เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้เขียนซึ่งจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือไม่ไม่มีใครยืนยันได้ แต่เท่าที่ทราบขณะนี้ไม่มีแนวคิดหรือความเคลื่อนไหวในกลุ่มประเทศอาเซียนต่อต้านไม่ให้ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน ส่วนกรณีเมียนมาที่ถูกประเทศในอาเซียนดกลงไม่ให้ตำแหน่งประธานอาเซียนจนกว่าจะเป็นประชาธิปไตยนั้น เพราะทำที่ของเมียนมามีปัญหาทั้งประเทศในตะวันตกจนอาจจะทำให้การทำงานของอาเซียนมีปัญหา แต่ในส่วนของรัฐบาลไทยไม่ได้มีปัญหาทั้งประเทศตะวันตก ชาติดะวันตกผ่อนปรนมากขึ้นหลังเรามีโรคเมืงเลือกตั้งแต่รัฐบาลควรสร้างความเชื่อมั่นโดยขึ้นขันว่าจะมีการเลือกตั้งในต้นปีหน้า

□ รัฐยังปราบโกงล้มเหลว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หัวข้อ : มาร์คหัวหน้าการเมืองเดือด แม้วทำรบปลุกใจลูกหาบสู้พลังดูด

วันที่ : อังคาร 14 สิงหาคม 2561

ฉบับที่ : 25142 หน้า : 1(ล่างซ้าย), 2

เมื่อถามถึงกรณีที่มีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนำเสนอข้อมูลเรื่องปัญหาการทุจริตของไทยที่ยังมีความรุนแรงในยุคปัจจุบันนายอภิสิทธิ์กล่าวว่า เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าการแก้ปัญหาทุจริตโดยพูดถึงเรื่องการปฏิรูปเรื่องรัฐธรรมนูญปราบโกงนั้นยังไม่ได้ผลและการใช้อำนาจโดยไม่มีการตรวจสอบก็จะนำไปสู่ความเสื่อมถาวรที่รัฐบาลนี้ออกมา อาทิ เวลาเมื่อโครงการขนาดใหญ่ต้องมีข้อตกลงคุณธรรม และมีคนภายนอกเข้าไปสังเกตการณ์แต่ที่ผ่านมามีคนเข้าไปสังเกตการณ์มีการเสนอแนะไปแล้วแต่หน่วยงานรัฐกลับเพิกเฉยในหลายโครงการจนในระยะหลังกลับเข้าสู่เกิดการฉ้อโกงขึ้น

□ ยกเมียนมาเทียบกรณีไทย

นายชาวลิต วิชยสุทธ อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวกรณีนายปดิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เชื่อว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา สามารถเป็นประธานอาเซียนได้ และการได้อำนาจจากการรัฐประหารไม่ใช่ประเด็นในกลุ่มอาเซียนว่า คนมีความเห็นตรงข้ามกับนายปดิธาน 3 ประเด็น คือ 1. ในระดับโลกถ้าการรัฐประหารไม่ใช่ประเด็นทำให้โลกถึงล้อมไทย กดดันให้ พล.อ. ประยุทธ์ ต้องตอบคำถามโรคเนื้องอกการเลือกตั้ง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีสามารถไปลือบับองค์กรระดับโลก ระดับทวีป ให้เห็นในทิศทางเดียวกันได้หรือไม่

นายชาวลิต กล่าวอีกว่า 2. ในปี 2549 เมียนมาถูกประเทศสมาชิกอาเซียนกดดันอย่างหนักที่ประเทศยังมีกรปกครองแบบเผด็จการไม่เหมาะสมที่จะเป็นประธานอาเซียน จนผู้นำเมียนมาผ่อนคลายเป็นการลดสิทธิการเป็นประธานอาเซียน นายปดิธานได้ตรวจสอบประวัติศาสตร์ช่วงนั้นเสนอแนะต่อผู้บริหารหรือไม่ว่า 3. การที่เรามีการเมือง การปกครองที่ไม่ปกติ ประชาชนมีความสุจริตหรือไม่ หรือเงินในกระเป๋าเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจยังเป็นปัญหาลำดับ 1 ที่รัฐบาลแก้ไขไม่ได้

□ หวังเลือกตั้งวาระทักษิณ

นายสุริยใส กตะศิลา รองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการสังคม ม.รังสิต และ ผอ. สถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) กล่าวว่า วาระของการเลือกตั้งเริ่มเห็นกระแสสองกระแส คือ การปฏิรูปประเทศซึ่งหลายฝ่ายคาดหวังว่า วาระการปฏิรูปประเทศน่าจะเป็นกระแสใหญ่ในการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ พรรคการเมืองหน้าใหม่

รวมทั้งพรรคการเมืองเดิมหลายพรรคเริ่มส่งสัญญาณและพูดเรื่องการปฏิรูปประเทศขึ้นมาบ้างโดยเฉพาะพรรคที่ก่อตัวขึ้นใหม่ แต่อีกกระแสคือความพยายามที่จะชูวาระเอาทักษิณหรือเอาทหารขึ้นมาสู่ขานาน ซึ่งกระแสก็มีหลายพรรคที่พยายามจะผลักดันให้เป็นวาระชี้ขาดในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้เช่นกัน

นายสุริยใส กล่าวต่อว่าถ้าเรากลับไปดูการเลือกตั้งทั่วไปในปี พ.ศ. 2550 และในปี พ.ศ. 2554 หรือแม้กระทั่ง การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ก็พบว่าอยู่ในวาระเอาทักษิณหรือไม่เอาทักษิณ ประเด็นทักษิณกลายเป็นประเด็นชี้ขาดในการเลือกตั้ง แต่พอมาหลังรัฐประหาร วันที่ 22 พ.ค. 2557 โดย คสช. หลายฝ่ายคิดว่าวาระนี้ก็จะหายไปจากการเลือกตั้ง แต่ขณะนั้นก็เริ่มกลับมาเป็นกระแสที่ต้องจับตาอีกครั้งโดยเฉพาะเมื่อนายทักษิณประกาศสงครามประชาธิปไตยทำให้การเลือกตั้งที่จะถึงนี้มีสภาพที่อาจไม่ต่างไปจากการเลือกตั้งทั่วไป 2-3 ครั้งที่ผ่านมา นั่นคือทำให้การเลือกตั้งกลายเป็นเดิมนระหว่างเอาหรือไม่เอาทักษิณอีกครั้งถ้าเป็นเช่นนั้นก็ทำให้การเลือกตั้งไม่ทำให้การเมืองออกจากหลุมความขัดแย้งได้ ต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำให้การเลือกตั้งผ่านกันกระแสนักขโมยไปสู่กระแสการปฏิรูปประเทศที่แท้จริง ไม่เช่นนั้นการเลือกตั้งก็อาจจะมีใช้คำตอบสุดท้ายของการกอบกู้วิกฤตการณ์บ้านเมืองอย่างหลายฝ่ายคาดหวังได้

□ ตามมิตรอั้งไม่ไหวพรรค

นายจร จามรธรรม ที่ปรึกษากฎหมายกลุ่มสามมิตร กล่าวว่า กรณีที่นายสุกัญญา สมเจริญ ประธาน กกต. ระบุว่า การที่กลุ่มสามมิตรเดินสายพบผู้ว่าฯ ที่จังหวัดนครราชสีมาและรับข้อเสนอเรื่องแยก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมาออกเป็นจังหวัด รวมถึงจะขอขึ้นเงินเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบลนั้นอยู่ระหว่างตรวจสอบได้สวนข้อเท็จจริงว่า เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมืองหรือไม่ ว่า ยืนยันว่าการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มนั้น สามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย เพราะกลุ่มสามมิตรไม่มีสภาพเป็นพรรคการเมือง ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง การลงพื้นที่เป็นเพียงแต่ไปรับฟังปัญหาของชาวบ้าน แล้วเรามาหาทางช่วย

“ผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ดี การลงพื้นที่จะได้รับฟังข้อมูลที่แท้จริงและสะท้อนให้รัฐบาลแก้ไข กลุ่มสามมิตรไม่เคยไปเสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ประโยชน์อื่นใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

เป็นเพียงการไปพบปะที่ห้องประชาชน และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดความโปร่งใสของคนในชาติ ทำให้คนไทยรักกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย จึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแต่อย่างใด” ที่ปรึกษากฎหมายกลุ่มสามมิตร กล่าว

□ อั้งไม่ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.

นายจร กล่าวอีกว่า การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสามมิตร ไม่เป็นการฝ่าฝืนคำสั่ง คสช. ที่ห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน 5 คน เพราะกรณีดังกล่าวนี้ พล.ท.ชรากร ชรรวมินทร์ แม่ทัพภาคที่ 2 ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 2 (กกล.รส.ทก.๒) เคยระบุว่า เป็นเรื่องปกติที่นักการเมืองในพื้นที่ต้องมีการพบปะกันทุกฝ่าย การไปพบปะพูดคุยกันก็เป็นเรื่องปกติ ไม่ว่าจะไปที่กลุ่ม ก็คนที่ทำได้นั้น เพราะไม่ได้ไปทำผิดกฎหมาย ไปเสริมสร้างให้คนรักกัน ชอบกัน สนับสนุนแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่สามารถทำได้ ซึ่งตรงกับแนวทางการทำงานของกลุ่มสามมิตรที่มีเจตนารมณ์ในการลงพื้นที่เพื่อช่วยประชาชนไม่ได้เคลื่อนไหวทางการเมือง กิจกรรมของเราอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายทุกประการ หากนายสุกัญญาหรือ คสช. มีข้อสงสัยก็แจ้งมา เราพร้อมให้ข้อมูล

□ ขอให้รอทำตอนคลายล็อก

นายนิกร จันทน์ ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวถึงกรณีนี้ กกต. จะตรวจสอบกรณีกลุ่มการเมือง เช่น กลุ่มสามมิตรและพรรคการเมืองอื่น ๆ ที่เดินสายพบปะประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นการกระทำผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมืองหรือไม่ ว่า เรื่องนี้เหมือน กกต. ตกเป็นเหยื่อแห่งไฟจะไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ได้ ในส่วนของกฎหมายพรรคการเมือง กลุ่มการเมืองที่ยังไม่เป็นที่พรรคการเมืองอาจจะไม่คิด แต่ถ้าเป็นพรรคการเมืองคงมีปัญหา แต่ทั้งใช้หรือไม่ใช้พรรค การเคลื่อนไหวจะขัดคำสั่ง คสช. ที่ 57 ที่กำหนดไว้ว่าไม่มีการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองใด ๆ เกิน 5 คน ในขณะที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เคยระบุว่า การไปทาบทามสมาชิกนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ละเอียลอ่อนและดีความยากอย่างไรก็ตาม อีกไม่กี่วันก็จะได้คลายล็อกกันแล้ว ก็คิดว่ามันจะเบา ๆ ลงกันหน่อยก็ดีเหมือนกัน ไม่อย่างนั้นกลายเป็นว่าอีกข้างทำได้อีกข้างทำไม่ได้ มันจะลึกลับกัน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หัวข้อ : มาร์คหัวหน้าการเมืองเดือด แม้วทำรบปลุกใจลูกหาบสู้พลังดูด

วันที่ : อังคาร 14 สิงหาคม 2561

ฉบับที่ : 25142 หน้า : 1(ล่างซ้าย), 2

นายนิกร กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องการเสนอแก้ไข พ.ร.บ. ว่าด้วย กกต. ในส่วนผู้ตรวจการเลือกตั้งนั้นเป็นเรื่องยากและกระทบต่อการเลือกตั้งอย่างแน่นอน และจะกระทบต่อ คสช. ด้วย ตนจึงมองว่าเรื่องนี้ได้ไม่คุ้มเสีย

□ “ไก่” ให้ดูเงื่อนไขใน ก.ม.

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี กกต. จะตรวจสอบกรณีการเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมือง ขณะที่กลุ่มสามมิตรยื่นขบวนการเดินสายเป็นไปเพื่อรับฟังความเห็น ว่าหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าใครทำผิดก็ไปตามกฎหมายได้เลย ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลก็ไม่ได้ติดตามว่ากลุ่มสามมิตรไปทำอะไร แล่นายกฯ ย้ำเสมอว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายหากมีกฎกติการะบุไว้ห้ามทำอะไรโดยพรรคการเมืองหรือโดยกลุ่มการเมืองก็คือห้ามทำซึ่งจะถูกหรือไม่ถูกก็ต้องไปดูหลักเกณฑ์ในข้อกฎหมาย หาก กกต. เห็นว่าไม่เหมาะสมก็ต้องไปดำเนินคดี ส่วนความเคลื่อนไหวของนายทักษิณ ชินวัตร นั้นตนไม่ขอวิจารณ์เพราะนายทักษิณเป็นผู้ใหญ่กว่า ก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้สังคมจะพิจารณาได้และรัฐบาลก็ไม่ได้รู้ลึกอะไรเลย

□ “แม้ว” อวยพร “วัน” ได้ ส.ส.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 12 ส.ค. นายวัน อยู่บำรุง สมาชิกพรรคเพื่อไทย โทสต์เฟซบุ๊กพร้อมภาพถ่ายคู่กับ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุงแกนนำพรรคเพื่อไทย นายอาชวีวัน อยู่บำรุง บุตรชายชายวัน นายทักษิณ ชินวัตร น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 ภาพ ขณะสังสรรค์บนโต๊ะอาหารแห่งหนึ่งที่เกาะฮ่องกง โดยหนึ่งในภาพนั้น นายวัน ร.ต.อ.เฉลิม นายทักษิณ ต่างมีแก้วไวน์ พร้อมกับบรรยายข้อความว่า “ท่านนายกฯ ทักษิณอวยพรวันเกิดให้ผมได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งให้ได้เป็น ส.ส.”

□ ชี สนช. ทำการขัด รธน.

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กลุ่มหนึ่งจำนวน 86 คน เข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ว่าด้วย กกต. โดยมีความในมาตรา 9 เพื่อยกเลิผู้ตรวจการเลือกตั้งที่ กกต. ชุดเดิมได้คัดเลือกและประกาศผลไปแล้ว ขณะที่ร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่าง สนช. เปิดการรับฟังความคิดเห็น ตนมองว่า ความในมาตรา 9 มีเนื้อความเป็นการ

แก้ไขกฎหมายเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเจาะจงที่อาจขัดมาตรา 26 พรรคสอง และอาจเข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 185(1) มาตราห้าม สนช. ใช้สถานะไปก้าวทำหรือแทรกแซงการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานในหน้าที่ประจำของข้าราชการหากใครกระทำการฝ่าฝืนมาตรานี้ อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 101 (7)

□ “เรื่องไกร” ยื่น คร. วินิจฉัย

“ความในร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ว่าด้วย กกต. มาตรา 9 ระบุไว้ว่า บรรดาการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการคัดเลือกและการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งซึ่งได้ดำเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่ พ.ร.บ. นี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันสิ้นผลไปนับแต่วันที่ พ.ร.บ. นี้มีผลใช้บังคับ แต่รัฐธรรมนูญมาตรา 26 พรรคสอง บัญญัติไว้ว่า กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ตามร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วย กกต. มาตรา 9 ที่จะใช้บังคับแก่กรณีผู้ตรวจการเลือกตั้งเป็นการเจาะจงนั้น อาจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 พรรคสอง และ กกต. อาจสามารถส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ (สร.) วินิจฉัยได้ ผมจะไปยื่นหนังสือให้ กกต. ใช้อำนาจตามมาตรา 82 วรรคสี่ พิจารณาตรวจสอบเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป โดยจะไปยื่นหนังสือร้องด้วยตนเองที่สำนักงาน กกต. ถนนแจ้งวัฒนะ ในวันที่ 14 ส.ค. เวลา 10.00 น.” นายเรืองไกร กล่าว

□ ไม่แคร์คะแนนต้านแก้ ก.ม.

นายสมรรณพ เดชวิทักษ์ สมาชิก สนช. กล่าวถึงกรเปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องการแก้ไข พ.ร.บ. ว่าด้วย กกต. ที่มีประชาชนแสดงความไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายในเรื่องที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งจำนวนมาก ได้ตรวจสอบโดยได้รับคำยืนยันจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภาแล้วว่าคะแนนไม่เห็นด้วยกว่า 1 แสนความเห็นที่ไม่สนับสนุนการแก้ไขกฎหมาย กกต. นั้นมาจากไอทีแอคเตวิสต์ด้วยกัน เป็นลักษณะการใช้เทคโนโลยีเข้ามาบั่นคะแนน ไม่ทราบว่าเป็นฝ่ายใดบ้างและมีเจตนาเพื่ออะไร ซึ่งการพิจารณาแก้ไขกฎหมาย กกต. ครั้งนี้ไม่ได้ยึดจำนวนคะแนนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนี้เป็นเกณฑ์สำคัญ เราดำเนินการตามมาตรา 77 ของ

รัฐธรรมนูญที่ให้ทำประชามติรับฟังความเห็นจากประชาชนเมื่อมีการเสนอกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งจะดูจากความคิดเห็นของประชาชนเป็นหลักเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาต่อไปแต่ละแผนไม่ใช้เรื่องสำคัญ เพราะไม่ใช่การทำประชามติที่ยึดเอาจำนวนคะแนนเป็นเกณฑ์

□ ยืนยันไม่ถอยแก้ ก.ม. กกต.

นายสมรรณพ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไข พ.ร.บ. ว่าด้วย กกต. ผ่านทางเว็บไซต์ www.senate.go.th ได้จนถึงวันที่ 18 ส.ค. ซึ่งครบกำหนด 15 วัน ในการรับฟังความคิดเห็น ส่วนกระแสข่าว สนช. เตรียมถอนร่างแก้ไข หาก กกต. ชุดใหม่กับชุดเก่าสามารถตกลงเรื่องผู้ตรวจการเลือกตั้งได้นั้น ยืนยันว่าไม่มีความจริงขณะนี้ทุกอย่างยังเดินกันต่อไปตามขั้นตอน ยังเร็วเกินไปที่จะพูดว่าจะถอนหรือไม่ ยังมีหนทางและขั้นตอนอีกยาวไกลจากวิป สนช. และที่ประชุม สนช. จึงจะรู้ว่าดำเนินการสำเร็จหรือไม่แต่ยืนยันได้ว่าการเสนอกฎหมายครั้งนี้ไม่มีเจตนาก้าวล่วงหรือแทรกแซงการทำงานขององค์กรอิสระเป็นภาพท่าทีของ สนช. เมื่อเห็นว่ากฎหมายใดมีข้อบกพร่องก็เสนอให้แก้ไขแต่จะแก้ไขสำเร็จหรือไม่เป็นเรื่องของอนาคต

□ วิป ทักท้วงหัวหน้าผลเสีย

แหล่งข่าวจาก สนช. กล่าวว่า ในส่วนของกรแก้ไข พ.ร.บ. ว่าด้วย กกต. เรื่องการสรรหาผู้ตรวจการเลือกตั้งนั้น สมาชิก สนช. กลุ่มที่เสนอชื่อแก้ไข ได้รับการประสานจากวิป สนช. บางคนว่าขอให้ทบทวนการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาชะงักงัน เนื่องจากไม่ต้องการให้ร่าง พ.ร.บ. ที่เป็นกฎหมายสำคัญของรัฐธรรมนูญถูกแก้ไขได้ง่ายเหมือนกับกฎหมายทั่วไป นอกจากนี้ หาก สนช. ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเริ่มแก้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเองโดยที่องค์กรอิสระในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายไม่ได้เป็นผู้เริ่มแล้วอาจเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ผิดในอนาคตได้โดยเฉพาะสภาผู้แทนราษฎรอาจจะอาศัยแนวทางที่ สนช. ทำไว้ด้วยการให้ ส.ส. เข้าชื่อตามรัฐธรรมนูญอย่างน้อย 1 ใน 10 ของสภา แก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 เช่น กฎหมายพรรคการเมืองเพื่อยกเลิกการทำไพรมารีโหวด หรือ พ.ร.บ. ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หัวข้อ : มาร์คหัวหน้าการเมืองเดือด แม้วทำรบปลุกใจลูกหาบสู้หลังดู

วันที่ : อังคาร 14 สิงหาคม 2561

ฉบับที่ : 25142 หน้า : 1(ล่างซ้าย), 2

อาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งส่งผลเสียในระยะยาว

“ทางออกของเรื่องนี้คือหาก กกต.ชุดปัจจุบันตัดสินใจว่าจะไม่ลงนามรับรองผู้ผ่านการสรรหาเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งโดยให้ กกต.ชุดใหม่ที่กำลังรอการโปรดเกล้าฯ มาทำการตรวจสอบรายชื่ออีกครั้ง วิป สนช.ก็จะแจ้งข้อมูลไปยังสมาชิก สนช. ที่เริ่มเสนอกฎหมายเพื่อขอให้ทบทวนการเสนอแก้กฎหมาย” แหล่งข่าวกล่าว

□ เติร์มเลือกปลัด ก.เกษตร

อีกเรื่องหนึ่ง แหล่งข่าวระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 14 ส.ค. มีแนวโน้มว่านายกฤษฎา บุญราช รว.เกษตรและสหกรณ์ จะเสนอรายชื่อแต่งตั้งปลัดกระทรวงเกษตรฯ คนใหม่ แทนนายเลวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงที่เกษียณราชการเดือน ก.ย. นี้ หรือไม่ก็ต้องรอนายสมคิด จาคูศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มาติดตามงานที่กระทรวงเกษตรฯ ก่อน ในวันที่ 15 ส.ค. แล้วจะนำเข้าสู่สภาฯ ถัดไป ซึ่งรายชื่อปลัดกระทรวงคนใหม่ คาดว่าจะเป็นนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เพราะปัจจุบันมีความอาวุโสสูงสุดและเพื่อให้แผนข้าวครบวงจร เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ส่วนอีกคนที่คาดว่าจะได้ชิงตำแหน่งคือเกษียณวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สทก.) เพราะเป็นปลัดอำเภอมามาก่อน

ถือว่าเป็นลูกหม้อกระทรวงมหาดไทยที่ย้ายมาทำงานกระทรวงเกษตรฯ ทำให้เข้ากับนายกฤษฎาได้ดีกว่าคนอื่นรวมทั้งยังเป็นลูกเขยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งหนึ่ง ซึ่งสองคนชิงตำแหน่งมาตลอดแต่ว่ามีแนวโน้มน่าจะเป็นนายอนันต์ เนื่องจากมีผู้ใหญ่ระดับสูงให้การสนับสนุน

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า ในส่วนข้าราชการระดับ 10 ที่เกษียณว่างลงกว่า 10 ตำแหน่ง คาดว่าจะหารือสรุปเป็นทางการอีกครั้งในวันที่ 21 ส.ค. นี้ จึงน่าจะเสนอ ครม. ต้นเดือน ก.ย. หากโศกียายยังไม่ลงตัวหลังวันที่ 21 ส.ค. รัฐมนตรีสามคนจะหารือกันอีกรอบ อย่างไรก็ตาม มีข่าวว่าการที่ต้องการเร่งแต่งตั้งปลัดกระทรวงเกษตรฯ

คนใหม่ เพื่อให้สามารถรับนโยบายจากภคสมคิดที่จะมาตรวจเยี่ยมกระทรวงวันที่ 15 ส.ค. ได้ทันที

□ นปช.จะไปเยี่ยมมวลชน

นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือแกนนำ นปช. เตรียมจะเดินทางไปเยี่ยมเยียนพี่น้องคนเสื้อแดงที่ยังถูกคุมขังจากคดีชุมนุมทางการเมืองตามเรือนจำในหลายจังหวัดภาคอีสาน และภาคอื่น ๆ เพื่อต้องการไปให้กำลังใจเพราะคนติดคุกมาเข้าใจ เหมือนไปต่อลมหายใจให้เขา เป็นห่วงสภาพจิตใจคนที่อยู่ข้างในกับข้างนอก มันคนละเรื่องกันเลย สำหรับช่วงเวลาที่จะเดินทางไปนั้นยังไม่กำหนดแน่ชัด แต่ก่อนไปจะแจ้งให้ทางคสช.ทราบ ยืนยันว่าไม่ใช้การเคลื่อนไหวไม่มีขบวนการเมือง

□ “บิกตู” เปิดงานโอท็อป

เมื่อเวลา 18.00 น.ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ปี 2561 โดยนายกฯ กล่าวเปิดงานว่า วันที่ทุกอย่างขี้อายกันหมดรัฐบาลให้ความสำคัญสู่รากฐาน ต้องการกระจายรายได้ลดความเหลื่อมล้ำและต้องยกระดับสินค้าโอท็อปเพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้การทำอะไรอย่าให้ความสำคัญเฉพาะตรงปลาย ต้องดูตั้งแต่ต้นทาง ไม่ใช่ผลิตแล้วขายไม่ได้แล้วมาบอกรัฐบาลไม่ช่วยหลายคนต้องการให้ข่าวราคาสูง แต่ถ้าผลิตมากราคาก็ตก รัฐบาลต้องมาแบกรับภาระอีก แล้วมาบอกให้รัฐบาลตั้งราคาสูง ซึ่งก็ทำไม่ได้ ทุกอย่างที่พูดเพราะอยู่ในใจไม่ใช่ใครจะอะไรก็ได้ หนึ่งวันหนึ่งก็มีปัญหา แล้วคนที่ขอ จะไปกับคน จะสนับสนุนคนหรือไม่

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่าตนพูดเยอะมา 4 ปีแล้ว อย่างเรื่องเวลาตนพูดที่พูดเยอะ เพราะตนคิดเยอะ กว่าจะมีประเทศไทยวันที่ไม่ได้มาง่าย ๆ ไม่ควรถูกทำร้ายด้วยใครสักคนเพียงไม่กี่ปี.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หัวข้อ : กับแก้มการเมือง: โฟโยกย้ายในเกษตร

วันที่ : อังคาร 14 สิงหาคม 2561
ฉบับที่ : 25142 หน้า : 2(บน)

กับแก้มการเมือง โฟโยกย้ายในเกษตร

สำหรับโฟโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เบื้องต้นมีรายการ อาทิ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) หากไม่ได้รับเลือกเป็นปลัดกระทรวงก็จะไปนั่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แทนนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีที่เกษียณ นายกฤษณะพงษ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นอธิบดีกรมการข้าว น.ส.จุจะดี พงษ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการ ไปเป็นอธิบดีกรมหม่อนไหม น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขานุการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มาเป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตรแทนนายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ที่เกษียณอายุราชการ หรือนางสาวเสริมสุข อาจไปดำรงตำแหน่งเลขานุการ สศก. แทนนายวิณะโรจน์

นายโอกาส ทองรงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มาเป็นรองปลัดกระทรวง หรือดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) แทนนายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขานุการ ส.ป.ก.ถูกโยกมาเป็นรองปลัดกระทรวง น.ส.ดวงเดือน ศสะนานิว รองปลัดกระทรวง กลับไปเป็นเลขานุการ มกอช.นายสุรเดช เดียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ถูกโยกมาเป็นรองปลัดกระทรวง ส่วนคนนั่งอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กำลังหาอยู่ว่าจะให้ใคร.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

หัวข้อ : ดันอนันต์อธิบดีกรมข้าว นั่งปลัดเกษตรคนใหม่

วันที่ : อังคาร 14 สิงหาคม 2561

ฉบับที่ : 2712 หน้า : 1(ล่าง), 11

ดัน‘อนันต์’อธิบดีกรมข้าว นั่งปลัดเกษตรคนใหม่

อ่านต่อหน้า | 11

ดัน‘อนันต์’อธิบดีกรมข้าว นั่งปลัดเกษตรคนใหม่

ผู้จัดการรายวัน 360 - จับตา “กฤษฎา” ดัน “อนันต์ สุวรรณรัตน์” อธิบดีกรมการข้าว นั่งปลัดกระทรวงเกษตรฯ เสนอเข้าที่ประชุม ครม. วันนี้ ส่วนโมโยกย้ายระดับ 10 กว่า 10 ตำแหน่ง รอเข้า ครม.ต้นเดือน ก.ย. แหล่งข่าวระดับสูงจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอรายชื่อแต่งตั้งปลัดกระทรวงเกษตรฯ คนใหม่แทนนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงฯ ที่จะเกษียณราชการในเดือน ก.ย.นี้ เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอความเห็นชอบในวันที่ (14 ส.ค.) โดยคนที่คาดว่าจะเข้ามานั่งตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรฯ คือ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เพราะมีอาวุโสสูงสุด และยังต้องการให้เข้ามาขับเคลื่อนแผนข้าวครบวงจรเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งพืชเศรษฐกิจอื่นๆ

ส่วนอีกคนที่คาดว่าจะเป็นผู้แคนดิเดต คือ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เพราะเป็นอดีตปลัดอำเภอมาก่อน ถือเป็นลูกหม้อกระทรวงมหาดไทยที่ย้ายมาทำงานกระทรวงเกษตรฯ ทำให้เข้ากับนายกฤษฎา ได้ดีดีกว่าคนอื่น แต่มีแนวโน้มว่าจะเป็นนายอนันต์ เนื่องจากมีผู้ใหญ่ระดับสูงให้การสนับสนุน

นอกจากตำแหน่งปลัดกระทรวงแล้ว ยังมีข้าราชการระดับ 10 ที่จะเกษียณ ทำให้ตำแหน่งว่างลงอีกกว่า 10 ตำแหน่ง โดยคาดว่าจะหาหรือสรรหาเป็นทางการอีกครั้งใน

วันที่ 21 ส.ค. ก่อนนำเสนอ ครม. ในช่วงต้นเดือนก.ย. 2561 โดยตำแหน่งที่คาดว่าจะได้รับการโยกย้าย คือ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ถ้าไม่ได้รับปลัดกระทรวงฯ จะไปนั่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องจากเคยทำงานในพื้นที่ มีความเข้าใจปัญหาเกษตรกรรมมากที่สุด แทน นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรที่เกษียณราชการ

ส่วนนายกฤษฎาพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว จะขึ้นเป็นอธิบดีกรมการข้าว, น.ส.จودی พงศ์มนรัตน์ ผู้ตรวจราชการ เป็นอธิบดีกรมหม่อนไหม, น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มา นั่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร แทนนายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ที่เกษียณราชการ หรือ น.ส.เสริมสุข อาจไปดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ สศก. แทนนายวิณะโรจน์

ส่วนนายไอลาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ หรือดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) แทนนายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการ ส.ป.ก. ที่ถูกโยกไปเป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ, น.ส.ศุจดเดือน ศตะนาวัน รองปลัดกระทรวงฯ กลับไปเป็น เลขาธิการ มกอช., นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ถูกโยกไปเป็นรองปลัดกระทรวงฯ และคนที่จะมีมาเป็น อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อยู่ระหว่างการจัดสรรภาคคนที่เหมาะสม ขณะนี้นายระพีพัฒน์ เกื้อวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ ขึ้นรองปลัดกระทรวงฯ และนายสุรสิทธิ์ กิตติมงคล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน น่าจะยังอยู่ที่เดิม.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

หัวข้อ : '2561' บั๊ภาษีเกษตรกร... ไครเสียเพิ่มเท่าไร!

วันที่ : อังคาร 14 สิงหาคม 2561

ฉบับที่ : 6088 หน้า : 1(ล่างขวา), 3



'2561' บั๊ภาษีเกษตรกร... ไครเสียเพิ่มเท่าไร!

ประเทศไทยมีประชากร 68 ล้านคน เป็นชาวไร่ชาวนาประมาณ 15 ล้านคน หากรวมแรงงานในภาคเกษตรทั้งหมดอาจทะลุถึง 20 ล้านคน ที่ผ่านมามีรายได้น้อยนิดแลมเป็นหนี้สินจำนวนมาก กรมสรรพากรเลยไม่ได้สนใจไปไล่เก็บภาษีมากนัก ..แต่ปีที่แล้วรัฐบาล คสช.มีนโยบายให้เก็บภาษีภาคเกษตรอย่างจริงจัง เริ่ม "ปี 2561"...

ปกติคนทำงานทั่วไปถ้ามีรายได้ต้องเสียภาษี เช่นกันแรงงานภาคเกษตรก็ต้องเสีย ซึ่งกฎหมายสรรพากรเดิมกำหนดไว้ 60 ปีที่แล้วตั้งแต่ พ.ศ.2502 ให้เกษตรกรเหมาหักค่าใช้จ่ายร้อยละ 85 และที่เหลือถือเป็นรายได้ ร้อยละ 15 ที่ต้องเสียภาษี แต่กฎหมายใหม่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ระบุให้หักค่าใช้จ่ายเหมาได้สูงสุดไม่เกินอัตราร้อยละ 60

เรื่องนี้ไม่กระทบแรงงานภาคเกษตรที่ยากจนทั่วไป ไม่มีที่ดินไร่นาของตัวเอง หรือมีจำนวนน้อยไม่กี่ไร่ ทำพอกินพออยู่ไปวันๆ แต่ภษีนี้กระทบ "กลุ่มเกษตรกรชั้นกลาง" ที่เป็นเจ้าของไร่นาหรือมีฟาร์มเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู ปลูกพืชผัก หรือทำไร่ผลไม้ขนาดหลายสิบไร่

ตัวอย่างเช่น "นาย ก." เป็นชาวนาขายข้าวและเก็บผักขาย จับปลาขาย ทุกอย่างรวมกันมีรายได้ประมาณ 3 แสนบาทต่อปี เหมาหักค่าใช้จ่ายไป 2.55 แสนบาท เหลือเป็นรายได้ปกติภษี 4.5 หมื่นบาท ไม่ถึงเกณฑ์รายได้ปีละ 1.5 แสนบาท ไม่มีภาระต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา



ถ้าเหลือ "นาย ก." เริ่มเขย่งขันแ่งซึ่งขายพื้นที่ทำนาและปลูกผักระดับหลายสิบไร่ขึ้นไป ลงทุนกับบริษัทยักษ์ใหญ่เปิดฟาร์มเลี้ยงไก่ มีรายได้ขายพืชผักและไก่

เพิ่มเป็นวันละ 2,000 บาท กลายเป็นว่ามีรายได้เดือนละ 6 หมื่นบาท รวมแล้วเกิน 5 แสนบาทต่อปี ต้องเสียภาษีทันที เพราะเหมาหักค่าใช้จ่ายได้เพียงร้อยละ 60



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

หัวข้อ : '2561' บัญชีเกษตรกร... ใครเสียเพิ่มเท่าไร!

วันที่ : อังคาร 14 สิงหาคม 2561

ฉบับที่ : 6088 หน้า : 1(ล่างขวา), 3

จากที่หมากค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 85 แต่อย่าลืมว่า นาย ก. ยังมีภาระต้องจ่ายค่าแรงตัวเอง ค่าแรงกรรมา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดูแลทั้งครอบครัว เงิน 6 หมื่นบาทปลิวหายไปอย่างรวดเร็ว

หลายคนสงสัยว่าทำไม “รัฐบาลทหารยุค คสช.” ต้องอยากเก็บภาษีจากเกษตรกร ?

สืบเนื่องจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ไปทำสุ่มสำรวจตรวจรายได้เกษตรกรทั่วประเทศแล้วพบว่า ปัจจุบันครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้เงินสดปีละ 3 แสนบาท เพราะผลผลิตขายได้ราคาดีขึ้น เช่นข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ ไข่เนื้อ โคเนื้อ นันทมดขบ ส่วนค่าใช้จ่ายมีน้อยแค่ประมาณ 1 แสนกว่าบาทเท่านั้น และถ้าหักค่าใช้จ่ายแล้วจะเหลือเงินเก็บถึงครอบครัวละ 6-7 หมื่นบาท

และกลุ่มเป้าหมายของกรมสรรพากรคือ พวกเจ้าฟาร์มขนาดเล็ก เพราะที่ผ่านมาฟาร์มใหญ่ๆ จะไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอยู่แล้ว เพื่อเอาใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีต่างๆ แต่ถ้าเป็นฟาร์มเล็กมีลูกจ้างไม่กี่สิบคน จะไม่มีระบบบัญชี และไม่จ่ายภาษี หรือถ้าเป็น ไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง สวนยาง ฯลฯ กลุ่มนี้จะถูกบังคับให้เสียภาษีจากการขายผลผลิตที่หน้าตาซ่ง เช่น ไร่อ้อย จะโดนหักภาษีอัตราร้อยละ 0.75 ผ่านโรงงานน้ำตาลไว้แล้ว รวมถึงพืชไร่สำคัญอย่างอื่นเช่น ยางแผ่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด เมล็ดกาแฟ ผลปาล์มน้ำมัน ฯลฯ

“เสวลักษณ์ เหลืองเรณู” เจ้าของฟาร์มไก่ไข่ เปิดใจเล่าให้ฟังว่า มีกิจการเลี้ยงไก่ประมาณ 4 หมื่นตัว ที่ผ่านมาก็เสียภาษีที่กรมสรรพากรทุกปี ปีละ 2 ครั้ง



โดยได้รับการเหลื่อมหักค่าใช้จ่ายเสร็จสิ้นจะเสียภาษีครั้งละประมาณ 6,000 บาท แต่เมื่อต้นปี 2561 ไปเสียภาษี เจ้าหน้าที่บอกให้จ่าย 4 หมื่นกว่าบาท ซึ่งตนไม่มีเงินเหลือมากขนาดนั้น ก็เลยขอร้องเจ้าหน้าที่ให้พิจารณาใหม่เพราะมีต้นทุนรายจ่ายอื่นๆ ที่พวกเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเลยไม่ได้นำไปหักลด

“โชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาช่วยคำนวณให้ใหม่ เหลือเหลือประมาณ 16,000 บาท ออกบอกว่า ถ้าต้องจ่ายภาษีปีละเกือบแสนบาท พวกเราคงต้องปิดฟาร์ม เลิกขายไข่ ตอนนี้อาศัยบ้านเลี้ยงไก่ใช้เองมีต้นทุนไข่ฟองละเกือบ 2 บาท แต่พวกเขาใส่รายใหญ่มาขายไข่แข่ง ฟองละ 1.70 บาท แล้วพวกเขาจะทำอย่างไร ต้องไปร่ายขายตามตลาดนัดหรือพื้นที่ไกลๆ เพราะถ้าในซูเปอร์ บิ๊กซี โลตัส แม็คโคร เขาขายถูกกว่าต้นทุนเราเสียอีก”

เสวลักษณ์ผู้ดีต่อรัฐบาลว่า ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีรัฐบาลไหนสนใจเกษตรกรที่ทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์รายย่อย เช่น ไก่ เป็ด ปลา และไม่เคยได้รับการยกเว้นภาษีด้วย คนทั่วไปมักเข้าใจผิดว่าเกษตรกรได้รับการยกเว้นภาษี ความจริงแล้วมีเพียง “ชาวนา” เท่านั้นที่ไม่ต้องเสีย ไร่ว่าจะมีกี่สิบไร่หรือเป็นร้อยเป็นพันไร่ก็ไม่ต้องเสียภาษี แต่เกษตรกรกลุ่มอื่นต้องเสียหมด

“อย่าคิดว่าพวกเราไม่เคยจ่ายภาษีนะ เพราะ อดบ.เข้ามาควบคุมดูแลในหมู่บ้านทั้งหมด เขารู้ว่าใครทำอะไรอะไรบ้าง พวกเขาก็ไม่เคยหนีภาษี เพราะจ่ายปีละเกือบ

หมื่นบาท และยังมีการโรงเรือน ภาษีจีปาละอีก พวกเราก็ไม่เคยบ่นเพราะอยากเป็นเด็กดี แต่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลืออะไร แต่พอเป็นฟาร์มของนายทุนใหญ่ กลับโดนลดหย่อนภาษีทุกอย่าง พวกเราจ่ายภาษีแล้วค่ามัน ค่าโน่นค่านี้ก็เอาเงินไปลดหย่อนภาษีไม่ได้ จะให้ไปจดทะเบียนนิติบุคคลก็เวียนวายต้องจ้างคนทำบัญชี รายละเอียดเยอะแยะไปหมด ใครที่บอกว่าเกษตรกรเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ทุกวันนี้รัฐเหมาเรากลายเป็นกระดูกงู กร่อนๆ ลูกหลานไม่มีใครอยากทำเกษตรกรแล้ว เป็นหนี้เป็นสิน แถมต้องเสียภาษีเพิ่มอีก”

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เสวลักษณ์และตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรกว่า 100 คนจากทุกภาคของประเทศไทย ทั้งกลุ่มเลี้ยงสัตว์ พืชไร่ ผู้จับสัตว์น้ำ ฯลฯ เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนความเดือดร้อนต่อ “บิ๊กตู่” นายกรัฐมนตรี โดยมีเนื้อหาสรุปได้ดังนี้

“เกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อน ขอกราบเรียนให้ท่านนายกรัฐมนตรีย้อนมองอดีตสังคมเกษตรกรรมของไทย เมื่อ พ.ศ. 2502 ที่กรมสรรพากรยินยอมให้เกษตรกรหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 85 ในขณะนั้นการทำการเกษตรแต่ละชนิดมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนสมยนี้ปีละไม่กี่รายการ แต่กรมสรรพากรยอมให้หักค่าใช้จ่ายร้อยละ 85 ส่วนในปี 2560 ค่าใช้จ่ายในรายการต่างๆ เพิ่มขึ้นมาก แต่กรมสรรพากรให้หัก

จังหวัดที่มีจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มากที่สุด

5 อันดับแรก

ลำดับที่	เขตปศุสัตว์	เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (ราย)	
		จำนวน	ร้อยละ
1	นครราชสีมา	156,619	5.57
2	สุรินทร์	104,572	3.72
3	บุรีรัมย์	100,509	3.58
4	สกลนคร	95,294	3.39
5	ศรีสะเกษ	94,695	3.37



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

หัวข้อ : '2561' ปีภาษีเกษตรกร... ใครเสียเพิ่มเท่าไร!

วันที่ : อังคาร 14 สิงหาคม 2561

ฉบับที่ : 6088 หน้า : 1(ล่างขวา), 3

ค่าใช้จ่ายเพียงร้อยละ 60 เป็นการสวนกับความ
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเพราะต้นทุนการผลิต
จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
พบว่าต้นทุนการผลิตมากกว่าร้อยละ 60 ซึ่ง
ปัจจุบันมีต้นทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 82.56 ขึ้น
ไป ดังนั้น การออกพระราชกฤษฎีกาจึงต้อง
ยึดตามข้อมูลที่เป็นจริง

กรมสรรพากรโดยศูนย์สารนิเทศสรรพากร
ได้จัดทำคำแนะนำเผยแพร่ทางเว็บไซต์ในการ
จัดทำเอกสาร หลักฐานที่สามารถหักเป็นราย
จ่ายทางภาษีได้ พวกข้าพเจ้าขอกราบเรียนว่า
การทำเอกสารตามที่กรมสรรพากรแนะนำนั้น
หากเป็นเกษตรกรรายใหญ่ หรือผู้ประกอบการ
ก็อาจทำได้ทั้งที่เป็นรายงานรับ-จ่าย เงินสด
และหลักฐานประกอบค่าใช้จ่าย และใบเสร็จ
รับเงิน ใบกำกับภาษี หรือใบสำคัญรับเงิน แต่
ในสังคมเกษตรกรรมของไทย ตามความเป็น
จริงเป็นสิ่งสมทบอยู่กันแบบเกือกลมหรือการ
แลกเปลี่ยนที่ไม่ใช่ธุรกิจ ทำให้การจะเรียกใบ
เสร็จ หรือใบสำคัญรับเงินในสังคมชนบทเป็น
ไปไม่ได้กับชีวิตจริง

ดังนั้น ข้อเสนอแนะของกรมสรรพากร
ทำระบบเอกสารการลงบัญชีเหมาะสมกับ



เกษตรกรรายย่อย และขอให้ยกเลิกอัตราหัก
ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายจากร้อยละ 60 ให้กลับไป
ใช้อัตราร้อยละ 85 เหมือนเดิม”

ทั้งนี้ “เอกนิติ นิติทัณฑ์ประกาศ” อธิบดี
กรมสรรพากร กล่าวชี้แจงกฎหมายเกี่ยวกับภาษี
ใหม่ที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรว่า ที่
ผ่านมกเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรพยายามจัด
ทำคู่มือการทำบัญชีรายรับ-จ่ายอย่างง่าย
เพื่อให้เกษตรกรได้รู้ผลรายได้ของกิจการที่

ตัวเองทำอยู่ และจัดให้ความรู้เรื่องนี้กับกลุ่ม
อาชีพต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการ
คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่กำหนด
ให้หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาไว้ที่ไม่เกินร้อยละ
60 แต่ในความเป็นจริง หากเกษตรกรมี
รายจ่ายมากกว่านั้น ก็สามารถใช้อัตรา
จ่ายไปอื่นภาษีได้ และในกรณีที่ไม่สามารถ
จัดหาเอกสารหลักฐานรายจ่ายหรือใบเสร็จ
รับเงินได้ เกษตรกรสามารถจัดทำใบรับรอง
แทนใบเสร็จรับเงินด้วยตนเองเพื่อเป็นหลักฐาน
การจ่ายเงินได้ด้วย

กรมสรรพากรพยายามเน้นย้ำว่า การ
หักรายจ่ายเหมา ร้อยละ 60 จากเดิมร้อยละ
85 นั้น

“ถ้าหักแล้วเกษตรกรมีรายได้ไม่เกิน
525,000 บาทต่อปี หรือเฉลี่ย 43,750 บาท
ต่อเดือน ไม่มีการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
แต่อย่างใด”

ถ้าผู้เสียภาษีมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกแห่ง สายด่วน
1161

การจัดเก็บภาษีเป็นเรื่องที่ต้อง เพราะ
ประเทศไทยนอกจากมนุษย์เงินเดือนที่ถูก
หักภาษีตั้งแต่เงินเดือนออกโดยอัตโนมัติ
แล้ว คนประกอบอาชีพอื่นแทบจะไม่มีใคร
เสียภาษีอย่างถูกต้องเลย

แต่ที่หลายคนกำลังสงสัยคือ โครงสร้าง
ภาษีแบบใหม่นั้น ดูเหมือนว่าวิธีหรือ
นิติบุคคลที่ทำฟาร์มขนาดใหญ่ทั้งสวน
ผลไม้ ไร่ ทุ่ง ไร่ จะได้รับประโยชน์จากส่วนลด
ภาษีมากกว่าชาวบ้าน เช่น รายได้ปีละ 1 ล้าน
บาทเท่ากับ นิติบุคคลเสียเพียง 1.5 แสน
แต่บุคคลทั่วไปเสีย 2.5 แสนบาท

ตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรเตือนว่า หาก
ก่อนสิ้นเดือนสิงหาคม 2561 รัฐบาล คสช.
ของบิ๊กตู่ ยังไม่เร่งแก้ปัญหาก็ได้รับความ
ยุติธรรมมากกว่านี้ พวกเขาจะรวมพลังกลับ
มาทำเนียบรัฐบาลอีกครั้ง ...

● ทีมข่าวรายงานพิเศษ ●

คนไทยมี'รายได้'- 'หนี้สิน'เท่าไร?

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สํารวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน 2560 พบว่า

มีครัวเรือนทั่วประเทศ 21 ล้าน
ครัวเรือน

-รายได้เฉลี่ยเดือน

ละ26,946บาท/ครัวเรือน

-รายจ่ายเดือนละ21,437บาท/
ครัวเรือน

-มีหนี้10.8ล้านครัวเรือน เฉลี่ย

ประมาณ178,994บาท/ครัวเรือน

(เพิ่มขึ้นจาก156,770บาท/
ครัวเรือน ในปี2558)

-ร้อยละ 90 มี"หนี้ในระบบ"

อย่างเดียว

-ร้อยละ 5.8 มี"หนี้นอก

ระบบ"อย่างเดียว

-ร้อยละ 4.2 เป็นหนี้ทั้งใน

ระบบและนอกระบบ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก
หัวข้อ : '2561' ปีภาษีเกษตรกร... ใครเสียเพิ่มเท่าไร!

วันที่ : อังคาร 14 สิงหาคม 2561
ฉบับที่ : 6088 หน้า : 1(ล่างขวา), 3

ภาษี'คนธรรมดา- นิติบุคคล'ใครได้เปรียบ?

- ข้อมูลจากเว็บไซต์ "เวทมอร์ แอนิมัล เฮลท์" ยกตัวอย่างการเสียภาษีของฟาร์มปศุสัตว์ดังนี้
 - ตัวอย่างเปรียบเทียบการเสียภาษีของฟาร์ม A มีเงินได้ 3 ล้านบาทต่อปีเท่ากัน (ค่าลดหย่อนไม่ได้ถูกนำมาคำนวณ)
 - ปี2559 ฟาร์ม A หักค่าใช้จ่ายที่ร้อยละ 85 ของเงินได้ เงินได้สุทธิ

ของฟาร์ม A คือ 0.15×3 ล้านบาท = 450,000บาท...ต้องจ่ายภาษี 22,500 บาท

-ปี 2560 ฟาร์ม A หักต้องหักค่าใช้จ่ายที่ร้อยละ 60 เงินได้สุทธิของฟาร์ม A คือ 0.4×3 ล้านบาท = 1,200,000บาท ...ต้องจ่ายภาษี 165,000 บาท

ปี 2560					
เงินได้สุทธิ	ช่วงเงินได้	บุคคลธรรมดา		นิติบุคคล	
		อัตราภาษี	ภาษีสูงสุด	อัตราภาษี	ภาษีสูงสุด
1-150,000	150,000	ยกเว้น	-	ยกเว้น	-
150,001 - 300,000	150,000	5	7,500	ยกเว้น	-
300,001 - 500,000	200,000	10	20,000	15	30,000
500,001 - 750,000	250,000	15	37,500	15	37,500
750,001 - 1,000,000	250,000	20	50,000	15	37,500
1,000,001 - 2,000,000	1,000,000	25	250,000	15	150,000
2,000,001 - 5,000,000	3,000,000	30	900,000	20	600,000

www.vetmore-ah.com

จากตารางด้านบน จะเห็นว่าหากฟาร์มมีลักษณะเป็นนิติบุคคลแล้วอัตราภาษีจะลดลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับรายได้บุคคลธรรมดาที่เงินได้สุทธิเท่ากัน ดังนั้น การจดทะเบียนบริษัทเพื่อเป็นนิติบุคคล นั้นก็เป็นหนึ่งในวิธีวางแผนภาษี ที่จะช่วยลดภาษีที่ท่านต้องจ่ายในแต่ละปีได้



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

หัวข้อ : THE ISSUES: ไม่มีค่า : จุดเปลี่ยนประเทศ

วันที่ : อังคาร 14 สิงหาคม 2561

ฉบับที่ : 22120 หน้า : 8(บน)



ไม่มีค่า : จุดเปลี่ยนประเทศ

ที่ทิ้งสุดท้ายของชาวไร่ชาวนาในคราวที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว เจ้าหนี้ตามทวงแล้วทวงอีก หรือมีเรื่องต้องใช้เงินแบบเร่งด่วน เช่น พ่อแม่ลูกหลานเจ็บป่วยไม่สบาย คนในครอบครัวประสบอุบัติเหตุร้ายแรง ต้องการเงินส่งลูกเรียนหนังสือ ก็คือการขายที่ทำมาหากินของตัวเอง

ทยอยตัดขายที่ดินไปทีละส่วนๆ เพราะรายได้ไม่พอรายจ่าย ไม่ต้องพูดถึงเงินออมเงินเก็บ เนื่องด้วยการทำเกษตรมีความเสี่ยงสูง ทั้งจากความผันผวนของราคา โรคและแมลงระบาด ภัยธรรมชาติน้ำท่วม ภัยแล้ง รวมไปถึงความไม่แน่นอนของนโยบายรัฐที่มักจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ดังนั้น การทำเกษตรจึงจัดอยู่ในประเภท “1 ปีดี 3 ปีเจ๊ง” จนในที่สุดก็ต้องสูญเสีย “ที่ดินผืนสุดท้าย” ไป แปรสภาพจาก “เจ้าของ” เป็น “ผู้เช่า” ในที่นาที่ตนเองเคยเป็นเจ้าของมาก่อน เป็นความเจ็บปวดกล้ำกลืนผืนทน ไม่อาจสู้หน้าแม้กระทั่งกับพระแม่ธรณีที่สถิตในผืนดินที่บรรพบุรุษเคยสร้างไว้ให้ได้

มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่ผ่านมาเห็นชอบ ให้แก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป่าไม้ มาตรา 7 ให้ประชาชนสามารถตัดไม้ทุกชนิดในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนเองได้โดยไม่ต้องไปขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในประเทศที่ปลดล็อกให้ตัดไม้หวงห้าม เช่น ลัก พะยุง ชิงชัน ในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนเองได้แล้ว

ใครที่ปลูกไม้มีค่าเหล่านี้ไว้ก่อนหน้านี้อาจกลายเป็นเศรษฐีได้



เพียงชั่วข้ามคืนเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ ซึ่งคาดว่าอาจจะประมาณปลายปีนี้ ส่วนใครที่มีที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนเอง

ที่ไม่ได้ปลูกไม้มีค่าไว้ก็ยังไม้สายที่จะลงมือปลูกเสียแต่วันนี้เป็นการออมเงินในอากาศที่จะเพิ่มขึ้นตามกาลเวลาในทุกวัน เมื่อมีเหตุฉุกเฉินต้องใช้เงินก็ตัดไม้ขายได้เป็นปรกการด่านสำคัญก่อนที่จะต้องสูญเสียที่ดินทำกินไป

หากวางแผนปลูกไม้มีค่าไว้ในวันที่ถูกปลดปล่อยผ่านไป 8 ปีในวันที่ถูกตัดเข้ามหาวิทยาลัยก็มีทุนสะสมที่จะส่งเสียให้ลูกเรียนได้อย่างสบายไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินหรือขายวัว ขายควายขายที่นาส่งลูกเรียน

นอกจากจะเป็นประ-

โยชน์ต่อชาวบ้านแล้ว ยัง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

หัวข้อ : THE ISSUES: ไม่มีค่า : จุดเปลี่ยนประเทศ

วันที่ : อังคาร 14 สิงหาคม 2561

ฉบับที่ : 22120 หน้า : 8(บน)

เป็นประโยชน์ต่อประเทศและต่อโลกที่จะมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น สิ่งแวดล้อมจะดีขึ้น ที่สำคัญคือ ในอนาคตจะช่วยลดการใช้เงินภาษีของประเทศไปชดเชยช่วยเหลือภาคเกษตรจากมาตรการแทรกแซงราคา เพราะเมื่อชาวบ้านเห็นว่าการปลูกไม่มีค่าได้เงินดีจะหันมาปลูกไม้กันมากขึ้น และลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวลง ปริมาณผลผลิตก็จะไม่ล้นตลาด

ทั้งนี้ เพื่อให้การปลูกไม่มีค่าได้ผลอย่างคุ้มค่า การปลูกไม้แบบทิ้งขว้างคงไม่ใช่คำตอบแต่จะต้องเสริมหลักวิชาการเข้าไปทั้งเรื่องพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ทนต่อโรคและแมลง การดูแลตัดแต่งอย่างถูกวิธี รวมไปถึงการสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลการปลูกไม้มีค่าของประเทศอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบแยกแยะไม้ป่ากับไม้บ้านได้เพื่อไม่ให้เกิดการนำไม้ในป่ามาสวมตอ

นอกจากนี้ยังต้องดูเรื่องการตลาดต่อเนื่องด้วยเช่น การตั้งโรงงานเฟอร์นิเจอร์ในพื้นที่หรือการสร้างกลุ่มของชาวบ้านผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้มีค่าขึ้นมา เป็นต้น ซึ่งต้องอาศัยการฝึกอบรมการให้ความรู้เรื่องการ

ออกแบบ การรักษาเนื้อไม้ การใช้เครื่องมือเครื่องจักร เป็นต้น ดูเหมือนในแง่นโยบายครั้งนี้ที่รัฐบาลออกมาจะตอบโจทย์แบบได้ประโยชน์กันทุกฝ่าย แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายสำหรับคนที่ไม่มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ซึ่งจะไม่ได้รับอานิสงส์จากการแก้ไขกฎหมายในรอบนี้ แลมองจะถูกนายทุนไม่ให้เช่าที่นาต่อเพราะจะเอาไปปลูกไม้มีค่าแทน ซึ่งตัวเลขของเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองมีเป็นจำนวนมาก

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้สำรวจลักษณะการถือครองที่ดินเพื่อทำการเกษตรเมื่อปี 2556 หรือเมื่อ 5 ปีที่แล้วพบว่า มีพื้นที่ทำการเกษตรทั่วประเทศจำนวน 149.24 ล้านไร่ ในส่วนนี้ประมาณ 77.64 ล้านไร่ หรือ 52% เป็นพื้นที่เช่า อีก 71.59 ล้านไร่เป็นพื้นที่ของเกษตรกรเอง แต่ในจำนวนนี้มี 29.72 ล้านไร่ติดจำนอง และอีก 41,000 ไร่อยู่ในกระบวนการขายฝากซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่ที่ดินจะหลุดจากมือของเกษตรกร คาดว่าตัวเลขการถือครองที่ดินของเกษตรกรในปัจจุบันจะน้อยลงไปอีกเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปี ราคาพืชผลมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง

นับเป็นความปรารถนาดีแต่ยังไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะคนระดับล่างกลุ่มใหญ่ของประเทศ ดังนั้นจึงเป็นอีกโจทย์ข้อใหญ่ที่รัฐบาลจะต้องหาทางปลดล็อกอีกชั้นหนึ่งให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้รับอานิสงส์ในครั้งนี้ด้วย หากต้องการให้ยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาลดความเหลื่อมล้ำในประเทศบรรลุเป้าหมาย.

สมพิศ ศรีนาค

ลุ้น กก.ปฏิรูปสาธารณสุขต้นยกเล็ก '3สารเคมีอันตราย'

สาธารณสุข ● “หมอธีระวัฒน์” ชี้ โกลโฟเซตและคลอโรไพริฟอส โทษไม่แพ้พาราควอต เผยหลังจากมีมติไม่แบนทั้ง 3 ชนิด มีการเรียกร้องจนนาย กฯ ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นพิจารณาเป็นการตั้งคณะกรรมการชองกรรมการ เตรียมทำเรื่องผ่าน รว.สธ. พร้อมถามกรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุขต้องโดน ม.157 ด้วยหรือไม่ หากไม่มีอาหารปลอดภัย ในเมื่อนาย กฯ ไม่แบนการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

วันที่ 13 ส.ค.61 ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในฐานะกรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุข กล่าวถึงผลกระทบจากการใช้สารเคมีโกลโฟเซตและคลอโรไพริฟอสว่า นอกจากพาราควอตที่มีผลต่อสุขภาพประชาชนชัดเจนแล้วนั้น ยังพบว่าโกลโฟเซตมีกลไกทำปฏิกิริยากับโลหะหนัก ซึ่งสามารถสะสมในร่างกายและเข้าไปทำลายอวัยวะต่างๆ ในร่างกายได้ จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า โกลโฟเซตจัดอยู่ในสารพิษชนิด 2A จากข้อมูลวิชาการของแคลิฟอร์เนีย เขียน

ไว้ชัดเจนว่าเป็นสารก่อมะเร็ง นอกจากนี้จากข้อมูลของศรีลังกาก็พบว่า สารเคมีเกษตร 2 ชนิด จะส่งผลทำให้เกิดโรคไตวาย และสามารถพบได้ในเลือดเด็กแรกเกิดที่เกิดจากแม่ที่อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรมมากกว่าแม่ที่ไม่ได้อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรมถึง 49-54% ซึ่งจากข้อมูลโกลโฟเซตไม่ได้สลายได้ในดินทันที แต่สามารถกระจายไปในสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ และผักผลไม้ที่เรารับประทาน และในส่วนของคลอโรไพริฟอสนั้น ในปี 2011 มีการศึกษาว่า เด็ก 7 ขวบหรือน้อยกว่า มีความผิดปกติทางด้านสติปัญญาจากการได้รับคลอโรไพริฟอสเข้าสู่ร่างกาย และจากการทดลองในสัตว์ทดลอง มีการตั้งข้อสังเกตว่า คลอโรไพริฟอสจะปราบปรามการแสดงออกทางด้านเพศ จากเพศหนึ่งไปอีกเพศหนึ่ง ซึ่งในเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจน จะต้องมีการศึกษาต่อไป

โดยในประเทศไทยเอง ก็ได้มีการเสนอให้มีการแบนพาราควอต คลอโรไพริฟอส และควบคุมการใช้โกลโฟเซต และมีการยื่นมติแบนโดย 3 กระทรวง คือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม และเมื่อ

วันที่ 23 พ.ค. คณะกรรมการวัตถุอันตรายกลับมีการตัดสินใจให้มีการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดได้ต่อไป แบบมีการจำกัดการใช้ ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อต้นปี 2561 ก็ได้มีการปรึกษากับทางกระทรวงสาธารณสุขว่าควรให้มีการแบนโกลโฟเซตไปด้วย ไม่ใช่เพียงแค่การจำกัดการใช้

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ กล่าว ว่า หลังจากคณะกรรมการวัตถุอันตรายได้มีการตัดสินใจไม่แบนสารพิษทั้ง 3 ชนิดแล้ว ทางนาย กฯ ก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ชื่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง โดยตนเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ซึ่งในความคิดเห็นส่วนตัวมองว่า ที่ผ่านมามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหลายชุดมากในการพิจารณาเรื่องนี้ เป็นเหมือนกรรมการชองกรรมการ ทำให้การพิจารณายืดเยื้อออกไป เพราะเวลาให้มีการแสดงหลักฐาน ก็จะมีการเสนอหลักฐานเก่า ไม่ใช่หลักฐานปัจจุบัน หรือมีคณะกรรมการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตสารเคมี ซึ่งแม้ว่าจะมีมาตรการเข้มข้นเหมือนที่ผ่านมามาตามนโยบายของกระทรวง

สาธารณสุข ตนคิดว่าผลออกมา ก็จะออกมาในลักษณะเดิม ซึ่งในวันที่ 14 ส.ค. คณะกรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุขจะมีการประชุมกัน ตนจะมีการเสนอให้มีการทำเรื่องเสนอผ่าน รว.สธ. ว่าการตั้งคณะกรรมการดังกล่าว เป็นการกระทำขัดมติ ขัดระเบียบของ 3 กระทรวงที่มีการยืนยันเดิมให้มีการแบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิดแล้ว

“ในวันที่ 14 ส.ค.นี้ คณะกรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุขจะมีการประชุมกัน ซึ่งในการปฏิรูประบบสาธารณสุขเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคนั้นชัดเจน ในเรื่องของการปลอดภัย ซึ่งอาหารปลอดภัยก็สอดคล้องกับการปลอดสารเคมี ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ระหว่างร่างกฎหมาย แต่ก็ยังมีกลุ่มนายทุนผู้ผลิตสารเคมีออกมายื่นหนังสือคัดค้าน ซึ่งหากมีสารเคมีแล้วอาหารไม่ปลอดภัย คณะกรรมการปฏิรูปต้องโดน ม.157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา คือการละเว้นหน้าที่ที่ควรทำด้วยหรือไม่ คำถามคือ ในเมื่อนาย กฯ ไม่ประกาศตัดสินใจให้มีการแบนการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช” ศ.นพ.ธีระวัฒน์ กล่าว.

NATIONzone UPDATE



ประชุมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย

เมื่อเร็วๆ นี้ นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายฉัตร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยหลังนา (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดอุดรธานี ตามนโยบายของนายณัฐภา นุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรหลังการทำนา ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จังหวัดอุดรธานี

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/ไซไซดี / ภาพข่าวสังคม

วันที่: อังคาร 14 สิงหาคม 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 6088

Col.Inch: 14.65 Ad Value: 32,230

ภาพข่าว: ที่นี้ กม.4.5: เปิดการประชุม

หน้า: 10(บนซ้าย)

PRValue (x3): 96,690

Clip: Full Color



เปิดการประชุม-กฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้ หัวข้อ “ASEAN Weather Modification Workshop” จัดโดย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยมี จริญญา สุทธิไชยา รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ฯลฯ พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมการประชุม ที่ห้องวินัส โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น